



ประกาศสภาเทศบาลตำบลน้ำริด

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำริด
การประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๒ ข้อ ๓๓ วรรคสาม ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศ รายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่น มีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ นั้น

บัดนี้ สภาเทศบาลตำบลน้ำริด ได้ประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำริด การประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำริด ได้มีมติรับรอง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำริด การประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นเอกฉันท์

สภาเทศบาลตำบลน้ำริด จึงขอประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำริด การประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายโชค รุ่งหลัก)

ประธานสภาเทศบาลตำบลน้ำริด

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำริด
การประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำริด

.....

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นายโชค รุ่งหลัก	ประธานสภาฯ	โชค รุ่งหลัก
2	ว่าที่ร้อยตรีพงษ์สิทธิ์ แก้วโต	รองประธานสภาฯ	พงษ์สิทธิ์ แก้วโต
3	นายปราโมทย์ เทพประเสริฐ	สมาชิกสภาฯ	ปราโมทย์ เทพประเสริฐ
4	นางละม้าย คำพัด	สมาชิกสภาฯ	ละม้าย คำพัด
5	นายไพฑูล ม่วงทอง	สมาชิกสภาฯ	ไพฑูล ม่วงทอง
6	นายสมบุญ ชาชง	สมาชิกสภาฯ	สมบุญ ชาชง
7	นายสุทัศน์ คงยืน	สมาชิกสภาฯ	สุทัศน์ คงยืน
8	นางทองหล่อ กำทอง	สมาชิกสภาฯ	ทองหล่อ กำทอง
9	นางเพียร หมิ่นชำนาญ	สมาชิกสภาฯ	เพียร หมิ่นชำนาญ
10	นายคำรณ แก้วเปี้ย	สมาชิกสภาฯ	คำรณ แก้วเปี้ย
11	นายล้วน คำไ้	สมาชิกสภาฯ	ล้วน คำไ้
12	นางสาวแสงดาว วงษ์ญาติ	เลขานุการสภาฯ	แสงดาว วงษ์ญาติ

ผู้ร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นายบรรจบ ใจจันทร์	นายกเทศมนตรีตำบลน้ำริด	บรรจบ ใจจันทร์
2	นายจู รุ่งหลัก	รองนายกเทศมนตรีตำบล	จู รุ่งหลัก
3	นายภิรม เถาโพธิ์	รองนายกเทศมนตรีตำบล	ภิรม เถาโพธิ์
4	นางสาวจิรณชนันท์ พรหมสุวรรณ	เลขานุการนายกฯ	จิรณชนันท์ พรหมสุวรรณ
5	นายลวน ดีปัญญา	ที่ปรึกษานายกฯ	ลวน ดีปัญญา
6	จ.ส.ต.ศักดิ์ชัย จรัสกิตติตระกูล	ปลัดเทศบาล	ศักดิ์ชัย จรัสกิตติตระกูล
7	นายพิสิฐ ประสิทธิ์วงษ์	ผจก.กปภ.สาขาอุตรดิตถ์	พิสิฐ ประสิทธิ์วงษ์
8	นายภัทรพร เรืองฤทธิ์	นายช่างโยธา 6	ภัทรพร เรืองฤทธิ์
9	นายวิโรจน์ พักบัว	หนง.งานบริการฯ	วิโรจน์ พักบัว
10	นายอุดม ประคุณคงชัย	ผู้ใหญ่บ้าน ม.7	อุดม ประคุณคงชัย
11	นายประเทือง คงสุข	ผู้ใหญ่บ้าน ม.5	ประเทือง คงสุข
12	นายสมมาตร ยายอยู่สุข	ผู้ใหญ่บ้าน ม.6	สมมาตร ยายอยู่สุข
13	นางภิญญา มาศ ชูชื่น	ผู้อำนวยการกองคลัง	ภิญญา มาศ ชูชื่น
14	นางสาวธวัลยา พงษ์วิชัย	หัวหน้าสำนักปลัด	ธวัลยา พงษ์วิชัย
15	นางราตรี ชุมพลมา	ผู้ใหญ่บ้าน ม.4	ราตรี ชุมพลมา
16	นางสาวภาวดี นิยมสืบ	พนักงานจ้างทั่วไป	ภาวดี นิยมสืบ
17	นางวาสนา กัลยาณมิตร	จพง.ธุรการ	วาสนา กัลยาณมิตร
18	นางสุพรรณิ บุญให้	นักพัฒนาชุมชน	สุพรรณิ บุญให้
19	นางสาวพงษ์ศิภา จอมหงษ์	นักวิชาการเกษตร	พงษ์ศิภา จอมหงษ์

ผู้ร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
20	นางสาวกรรณิกา ชาซง	นักวิชาการสาขาภิบาล	อัจฉริยะ ธีัญญกรรรม
21	นายอัจฉริยะ ธีัญญกรรรม	จ้างเหมาบริการ	กรรณิกา ชาซง
22	นายกิตติศักดิ์ นิเทศวิทยานุกูล	วิศวกรโยธา	กิตติศักดิ์ นิเทศวิทยานุกูล
23	นางสาวรัชดาภรณ์ ศรีวงษ์	พนักงานจ้างทั่วไป	รัชดาภรณ์ ศรีวงษ์
24	นางสาวชาลิสสา สอนอ่อน	พนักงานจ้างทั่วไป	ชาลิสสา สอนอ่อน
25	นางสาวสุรีย์นิภา อ่วมเอี่ยม	จ้างเหมาบริการ	สุรีย์นิภา อ่วมเอี่ยม
26	นางสาวอัมพร หน่อใหม่	จ้างเหมาบริการ	อัมพร หน่อใหม่
27	นางสุพรรณิ แก้วเมธีกุล	จพง.สาธารณสุข	สุพรรณิ แก้วเมธีกุล
28	นางสาวสุดารัตน์ ออนตะไคร้	จ้างเหมาบริการ	สุดารัตน์ ออนตะไคร้
29	ส.อ.จิรวัดณ์ จันมา	จพง.ป้องกันฯ	จิรวัดณ์ จันมา
30	นางสาวสุภัควดี ราสี	จพง.ธุรการ	สุภัควดี ราสี
31	นางศิริวรรณ ทองศรีอัน	นวก.จัดเก็บรายได้	ศิริวรรณ ทองศรีอัน
32	นายประทูล ชาทรง	จพง.จัดเก็บรายได้	ประทูล ชาทรง
33	นายนิพนธ์ คำเตย	จ้างเหมาบริการ	นิพนธ์ คำเตย
34	นางสาวมยุรี แสนเกียง	พนักงานจ้างทั่วไป	มยุรี แสนเกียง
35	นางสาวภัทรภร เมืองดำน	พนักงานจ้างทั่วไป	ภัทรภร เมืองดำน
36	นางสาวรุ่งนภา ม่วงทอง	พนักงานจ้างตามภารกิจ	รุ่งนภา ม่วงทอง
37	นางสาวจุฑามาส แก้วเปี้ย	พนักงานจ้างทั่วไป	จุฑามาส แก้วเปี้ย
38	นางสาวรัตนภร แก้วเปี้ย	พนักงานจ้างทั่วไป	รัตนภร แก้วเปี้ย
39	นางสาวยุพรัตน์ พักเงิน	นวก.พัสดุ	ยุพรัตน์ พักเงิน
40	นายชาติรี เดชารัตนกุล	นักทรัพยากรบุคคล	ชาติรี เดชารัตนกุล
41	นายชัยรัตน์ เอี่ยมท่า	จ้างเหมาบริการ	ชัยรัตน์ เอี่ยมท่า
42	นางสาวกิจสญาพร อุไรวรรณ	จ้างเหมาบริการ	กิจสญาพร อุไรวรรณ

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำริด
การประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำริด

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.

เมื่อถึง เวลา 09.00 น. เลขานุการเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกคนเข้าห้องประชุมแล้ว รายงานประธานสภาเทศบาลตำบลน้ำริด ว่า สมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 12 คน

นายโชค ฐ์หลัก ประธานสภาเทศบาลตำบลน้ำริด ได้กล่าวว่า เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ประธานสภา : กล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำริด การประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2564

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำริด

-การประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำริด (ครั้งแรก) เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564

-การประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำริด การประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

ประธานสภา : ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำริด เสนอผลการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำริด (ครั้งแรก) เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 และ การประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำริด การประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

นางเพียร หมิ่นชำนาญ อ่านบันทึกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำริด (ครั้งแรก) เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 และ การประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำริด การประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

ประธานสภา : มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติว่าจะให้การรับรองรายงานการประชุมหรือไม่

ที่ประชุม มีมติให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำริด (ครั้งแรก) เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 และ การประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำริด การประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

พักรับประทานอาหารว่าง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง การพิจารณาปรับโอนกิจการประปาหมู่บ้านชายเขา หมู่ที่ 4,5,6 และ 7 ตำบลน้ำริด

ให้กับการประปาส่วนภูมิภาคดำเนินการ

ประธานสภา : การโอนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 , หมู่ที่ 5 , หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 เนื่องจากงบประมาณการจัดการระบบประปาหมู่บ้านมีไม่เพียงพอ บางบ่อคุณภาพน้ำประปาใช้ไม่ได้ เนื่องจากเป็นหินปูนและมีตะกอน ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านมานาน อาจจะเนื่องมาจากการขุดเจาะไม่ลึกพอ หรือลักษณะภูมิภาคในพื้นที่ชายเขาไม่เอื้ออำนวยเหมือนกับในพื้นที่ของน้ำริด และทางหมู่บ้านต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบประปามากขึ้น ปัญหานี้เกิดขึ้นต่อเนื่องมาหลายปี จึงได้นำเรื่อง การพิจารณาปรับโอนกิจการประปาหมู่บ้านชายเขา หมู่ที่ 4 , 5 , 6 และ 7 ตำบลน้ำริด ให้กับการประปาส่วนภูมิภาคดำเนินการ เข้าบรรจุในวาระที่ 3 และเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 ทางหมู่บ้านได้ทำการประชาคมหมู่บ้าน ณ ศาลาการเปรียญวัดชายเขาเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำริด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พบว่า ปัญหาในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ถึง เมษายน ของทุกปี น้ำประปามีไม่เพียงพอในการใช้ จึงได้ทำหนังสือแจ้งขอให้ทางการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานีชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ซึ่งทางการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ได้แจ้งว่า ค่าติดตั้งมาตรฐานนั้นจะติดตั้งให้ฟรี และแจ้งอัตราการคิดราคาต่อหน่วย ซึ่งทางหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 , 5 , 6 และ 7 ได้ทำ

/ประชาคม...

ประชาคมตามหนังสือที่แนบให้แล้ว ทางผู้ใหญ่ประเทือง คงสุข ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 จึงทำหนังสือแจ้งให้นายกเทศมนตรี ตำบลน้ำริดให้ประสานกับทางประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อที่จะทำการโอนระบบประปาหมู่บ้านให้กับประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์ และการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มีหนังสือตอบรับการโอนกิจการประปาดังกล่าวแล้ว วันนี้ จึงขอให้สภาเทศบาลตำบลน้ำริด ช่วยกันตัดสินใจว่าควรจะโอนระบบประปาหมู่บ้านให้กับการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์หรือไม่

นายกฯ : ขอสอบถามผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่ชี้แจงรายละเอียดว่าพร้อมที่จะโอนระบบประปาหมู่บ้านให้กับการประปาส่วนภูมิภาคหรือไม่

นายพิสิฐ ประสิทธิ์วิงษ์ (ผจก.กปภ.สาขาอุตรดิตถ์) : ทางการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์ จะให้ช่างเข้าสำรวจและดูว่าจะเชื่อมต่อท่ออย่างไร ซึ่งอาจมีท่อแตกบ้าง เพราะแรงดันน้ำจะแตกต่างกัน จะต้องเช็คแรงดันน้ำว่าจะใช้เท่าไรจึงจะให้พอดี

นายจู รุ่งหลัก (รองนายกฯ) : เรื่องการติดตั้งมาตรวัดน้ำ เนื่องจาก นายพล ทิพย์ทอง ประชาชนหมู่ที่ 3 สอบถามว่า มาตรวัดน้ำจะติดตั้งในบริเวณไหนของบ้านผู้ใช้น้ำ

นายพิสิฐ ประสิทธิ์วิงษ์ (ผจก.กปภ.สาขาอุตรดิตถ์) : ขอชี้แจงว่า มาตรวัดน้ำจะต้องติดตั้งในบริเวณหน้าบ้านของผู้ใช้น้ำเท่านั้น เพื่อป้องกันการเกิดน้ำรั่วหรือท่อแตก

นายประเทือง คงสุข (ผู้ใหญ่บ้าน ม.5) : วันนี้ได้รับเชิญให้มาชี้แจงการโอนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 , 5 , 6 และ 7 ฉะนั้นจึงขอความอนุเคราะห์จากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำริดช่วยเห็นใจและเข้าใจ เพราะน้ำประปามีไม่พอใช้

ปลัดเทศบาล : ขอชี้แจงว่าการรับโอนประปาหมู่บ้าน ตามระเบียบของเทศบาลระบบประปาจะมี 2 แบบ คือแบบแรกเทศบาลจัดการเองทุกอย่าง และแบบที่ 2 เทศบาลมอบให้หมู่บ้านเป็นผู้ดำเนินการจัดการทุกอย่าง และหากมีการซ่อมแซมซึ่งใช้งบประมาณมากทางเทศบาลก็จะอุดหนุนช่วยเหลือ ซึ่งถ้าหากมีการโอนระบบประปาจะต้องนำเข้าสภาฯ เพื่อให้ทางสภาฯ เห็นชอบเพื่อที่จะดำเนินการตามระเบียบการโอน จึงจะเป็นการโอนที่ถูกต้อง ผู้รับมอบก็จะได้ดำเนินการรับผิดชอบทุกอย่าง จึงขอแจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำริดทุกท่านทราบ

นายอุดม ประคุณคงชัย (ผู้ใหญ่บ้าน ม.7) : ทางหมู่บ้านได้ทำประชาคมเรียบร้อยแล้วทุกหมู่ และชาวบ้านก็เห็นชอบด้วย

นายกฯ : อยากจะทราบว่าครอบคลุมทุกพื้นที่หรือไม่ ในกรณีที่โอนกิจการประปาไปแล้ว

นายพิสิฐ ประสิทธิ์วิงษ์ (ผจก.กปภ.สาขาอุตรดิตถ์) : ตามแนวท่อที่รับโอนเราจะติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ใหม่ แต่หากพื้นที่ที่ไม่มีท่อเราไม่สามารถดำเนินการได้

นายอุดม ประคุณคงชัย (ผู้ใหญ่บ้าน ม.7) : จากที่ประชาคมกัน ตามที่ประปาชี้แจงคือว่า หากมีบ้านเพิ่มขึ้นหรือเกิดขึ้นใหม่ต้องเสียเงินค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำใหม่

ประธานสภาฯ : ในบริเวณพื้นที่ของบ้านชายเขา ผู้ที่ขอใช้น้ำประปาต้องมีบ้านเลขที่หรือไม่ และถ้าไม่มีบ้านเลขที่ จะต้องทำอย่างไร

นายพิสิฐ ประสิทธิ์วิงษ์ (ผจก.กปภ.สาขาอุตรดิตถ์) : หากไม่มีบ้านเลขที่แต่มีโฉนดที่ดินสามารถขอได้ แต่ต้องมีการวางเงินประกันการใช้น้ำห้าพันบาท

ประธานสภาฯ : มีสมาชิกท่านใดมีความคิดเห็น หรือต้องการจะสอบถามอย่างอื่นอีกหรือไม่ หากไม่มีจะขอมติจากที่ประชุมสภาฯ

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้ดำเนินการโอนกิจการประปาหมู่บ้านชายเขา หมู่ที่ 4,5,6 และ 7 ตำบลน้ำริด ให้กับการประปาส่วนภูมิภาคดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ 4 - ญัตติโอนงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(รายละเอียดแนบท้าย) สำนักปลัด

ประธานสภา ขอเชิญ นายฯ ชี้แจงรายละเอียดในการโอนงบประมาณฯ :

นายบรรจบ ใจจันทร์ ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลน้ำริด ขอเสนอญัตติโอนงบประมาณตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักปลัด

ข้อเท็จจริง

เนื่องจาก สำนักปลัดเทศบาลมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่ชำรุด อีกทั้งเพื่อเป็นอุปกรณ์และเครื่องมือในการอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงมีความจำเป็นต้องขอโอนงบประมาณเพิ่ม รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความนี้

1. โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายกเทศมนตรี	
งบประมาณตั้งไว้	695,520.- บาท
งบประมาณก่อนโอน	290,719.- บาท
งบประมาณที่ขอโอนลด	14,500.- บาท
งบประมาณหลังโอนลด	276,219.- บาท

โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	
ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้	
งบประมาณที่ตั้งไว้	0.- บาท
งบประมาณก่อนโอน	0.- บาท
งบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม	14,500.- บาท
งบประมาณหลังโอนเพิ่ม	14,500.- บาท

2. โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายกเทศมนตรี	
งบประมาณตั้งไว้	695,520.- บาท
งบประมาณก่อนโอน	276,219.- บาท
งบประมาณที่ขอโอนลด	8,500.- บาท
งบประมาณหลังโอนลด	267,719.- บาท

โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	
ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้	
งบประมาณที่ตั้งไว้	0.- บาท
งบประมาณก่อนโอน	0.- บาท
งบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม	8,500.- บาท
งบประมาณหลังโอนเพิ่ม	8,500.- บาท

3. โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายกเทศมนตรี	
งบประมาณตั้งไว้	695,520.- บาท

/งบประมาณ...

งบประมาณก่อนโอน	267,719.- บาท
งบประมาณที่ขอโอนลด	4,300.- บาท
งบประมาณหลังโอนลด	263,419.- บาท

โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	
งบประมาณที่ตั้งไว้	0.- บาท
งบประมาณก่อนโอน	0.- บาท
งบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม	4,300.- บาท
งบประมาณหลังโอนเพิ่ม	4,300.- บาท

4. โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายกเทศมนตรี	
งบประมาณที่ตั้งไว้	695,520.- บาท
งบประมาณก่อนโอน	263,419.- บาท
งบประมาณที่ขอโอนลด	2,500.- บาท
งบประมาณหลังโอนลด	260,919.- บาท

โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	
งบประมาณที่ตั้งไว้	0.- บาท
งบประมาณก่อนโอน	0.- บาท
งบประมาณที่ขอโอนลด	2,500.- บาท
งบประมาณหลังโอนลด	2,500.- บาท

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” เพื่อเสนอสภาเทศบาลตำบลน้ำริด การประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดตามที่ได้ส่งมาพร้อมนี้

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลน้ำริด ในสมัยประชุมนี้เพื่อพิจารณาต่อไป

ประธาน:มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีจะขอมติเห็นชอบการโอนงบประมาณในครั้งนี้

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการโอนงบประมาณในครั้งนี้

ระเบียบวาระที่ 5-ญัตติโอนงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(รายละเอียดแนบท้าย) กองคลัง

ประธานสภา ขอเชิญ นายฯ ชี้แจงรายละเอียดในการโอนงบประมาณฯ :

นายบรรจบ ใจจันทร์ ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลน้ำริด ขอเสนอญัตติโอนงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

กองคลัง

ข้อเท็จจริง

เนื่องจาก กองคลัง มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่ชำรุด แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงมีความจำเป็นต้องขอโอนงบประมาณเพิ่ม รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความนี้

โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบประมาณรวมทั้งสิ้น 10,000.00 บาท

1. หมวด ค่าสาธารณูปโภค ประเภท ค่าบริการไปรษณีย์

งบประมาณที่ตั้งไว้	50,000.00 บาท
งบประมาณก่อนโอน	49,502.00 บาท
งบประมาณที่ขอโอนลด	10,000.00 บาท
งบประมาณหลังโอน	39,502.00 บาท

โอนเพิ่มตั้งงบประมาณใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

1. หมวด ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

(1) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต จำนวน 2 เครื่อง

งบประมาณที่ตั้งไว้	0.00 บาท
งบประมาณก่อนโอน	0.00 บาท
งบประมาณที่ขอโอนเพิ่มตั้งใหม่	10,000.00 บาท
งบประมาณหลังโอน	10,000.00 บาท

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” เพื่อเสนอสภาเทศบาลตำบลน้ำริด การประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดตามที่ได้ส่งมาพร้อมนี้

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลน้ำริด ในสมัยประชุมนี้เพื่อพิจารณาต่อไป

ประธานฯ มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีจะขอมติเห็นชอบการโอนงบประมาณในครั้งนี้

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการโอนงบประมาณในครั้งนี้

พักรับประทานอาหารกลางวัน

ระเบียบวาระที่ 6 ญัตติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายละเอียดแนบท้าย)

ประธานสภาฯ ขอเชิญ นายฯ ชี้แจงรายละเอียดในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณฯ :

นายบรรจบ ใจจันทร์ ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลน้ำริด ขอเสนอญัตติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองช่าง)

ข้อเท็จจริง

สำนักปลัดเทศบาล ได้ตรวจสอบรายละเอียดในคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายของแต่ละสำนัก/กองในเทศบัญญัติฯ แล้วปรากฏว่ามีข้อผิดพลาดในคำชี้แจงรายละเอียดบางประการ จึงขอแก้ไขคำชี้แจงรายละเอียดในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้

กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

งบลงทุน

/หมวดค่าที่ดิน...

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการซ่อมแซมฝาดำรงระบายน้ำ ม.2

จำนวน 96,500.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมฝาดำรงระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 0.40 -0.50 ม. หนา 0.12 เมตร (ตามแบบรูปและรายการงานก่อสร้างและแบบแปลนที่เทศบาลตำบลน้ำริดกำหนด) บริเวณซอยสมนึก ถึงหน่วยบริการประชาชน หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำริด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 83 ลำดับที่ 73

- ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

แก้ไขเป็น

โครงการซ่อมแซมฝาดำรงระบายน้ำ ม.2

จำนวน 96,500.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมฝาดำรงระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 0.40 - 0.50 ม. ยาว 330.00 เมตร หนา 0.12 เมตร (ตามแบบรูปและรายการงานก่อสร้างและแบบแปลนที่เทศบาลตำบลน้ำริดกำหนด) บริเวณซอยสมนึก ถึงหน่วยบริการประชาชน หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำริด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้าที่ 83 ลำดับที่ 73

- ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๙ “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงประมาณการรายรับหรืองบประมาณรายจ่ายให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” เพื่อเสนอสภาเทศบาลตำบลน้ำริดพิจารณาต่อไป

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลน้ำริด ในสมัยประชุมนี้เพื่อพิจารณาต่อไป

ประธานฯ:มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีจะขอมติเห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในครั้งนี้

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ไม่มี)

ปิดประชุม เวลา 15.30 น.

ลงชื่อ แสงดาว วงษ์ญาติ ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นางสาวแสงดาว วงษ์ญาติ)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลน้ำริด

กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำริด

ได้ตรวจแล้ว เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ สมบูรณ์ ช่าง ประธานกรรมการ ลงชื่อ ทองหล่อ กำทอง กรรมการ ลงชื่อ เพียร หมั่นชำนาญ กรรมการ/เลขานุการ

(นายสมบูรณ์ ช่าง)

(นางทองหล่อ กำทอง)

(นางเพียร หมั่นชำนาญ)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำริด

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำริด

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำริด

สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว

เมื่อวันที่

พ.ศ. 2564

โชค ภูเหล็ก

(นายโชค ภูเหล็ก)

ประธานสภาเทศบาลตำบลน้ำริด

